

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,164,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	974,600 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	674,600 บาท
ประมาณการเป็นรายการใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ประมาณการไว้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	499,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนรายที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออก หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ ประมาณการไว้	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการไว้เท่ากับที่ประมาณการไว้ เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ ประมาณการไว้	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ ประมาณการไว้	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม อื่นๆ เท่ากับที่ประมาณการไว้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำผิด กฎหมายจราจรเท่ากับที่ประมาณการไว้	จำนวน	400 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำ ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขตามที่ประมาณการ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำ ผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นตามที่ประมาณการ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าปรับผู้ กระทำผิดสัญญาตามที่ประมาณการไว้	จำนวน	200,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำผิดอื่นๆ ตามที่ ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตรับทำการกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร เท่ากับที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ เท่ากับที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเท่ากับที่ประมาณการไว้		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>500,000 บาท</b>
ดอกเบี้ยย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีได้รับดอกเบี้ยเท่ากับที่ประมาณการไว้		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>30,925 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจำหน่ายแบบแปลนลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	925 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บได้ลดลง		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>21,493,800 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ เพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากับที่ประมาณการไว้		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาษีสุราได้รับโอนเป็นรายการเดียวกับภาษีสรรพสามิต		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	12,900 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,800 บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับจากที่ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,665,475 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	27,665,475 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		